

Số: 32/BC-VKS

Hương Trà, ngày 22 tháng 06 năm 2023

## **BÁO CÁO**

**của Viện Kiểm sát nhân dân thị xã tại kỳ họp thứ 06  
Hội đồng nhân dân thị xã Hương Trà khoá VII**

- Căn cứ Điều 67 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2023;

Thực hiện Thông báo số 269/TB-HĐND ngày 24/05/2023 của Hội đồng nhân dân thị xã Hương Trà về việc thông báo một số nội dung tổ chức kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân thị xã khóa VII, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Hương Trà báo cáo kết quả công tác 06 tháng đầu năm 2023 (từ ngày 01/12/2022 đến 31/05/2023) và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023 như sau:

### **I. CÔNG TÁC THAM MUỖ, LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023.**

Ngay từ đầu năm 2023, VKSND thị xã Hương Trà đã tiến hành hội nghị triển khai công tác để quán triệt nội dung công tác kiểm sát năm 2023; triển khai thực hiện các chỉ đạo, Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Chương trình, kế hoạch công tác năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế; quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Thị ủy và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thị xã Hương Trà về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 đến toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên trong đơn vị để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

### **II. TÌNH HÌNH TỘI PHẠM**

#### **1. Tình hình tội phạm trong lĩnh vực hình sự**

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình tội phạm về hình sự trên địa bàn thị xã Hương Trà giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2022, đã xảy ra 23 vụ/64 bị can (giảm 11 vụ/08 bị can so với cùng kỳ năm trước). Tội phạm chủ yếu là các tội xâm phạm trật tự xã hội như đánh bạc, tổ chức đánh bạc, vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, cố ý gây thương tích, các tội xâm phạm sở hữu như trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

#### **\*Nguyên nhân xảy ra tội phạm:**

Chủ yếu là do ý thức chấp hành pháp luật chưa cao, người tham gia giao thông thiếu chú ý quan sát, chủ quan, không giảm tốc độ khi phát hiện xe khác đang lưu thông ngược chiều để xảy ra tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm

trọng về người và tài sản, một số đối tượng không chịu lao động, lợi dụng sơ hở, lòng tin của chủ sở hữu để chiếm đoạt tài sản. Một số khác ham mê trò đỏ đen, đã tổ chức cho nhiều người đánh bạc gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh địa phương.

Với tình hình tội phạm xảy ra như trên, trong 06 tháng đầu năm 2023, Lãnh đạo liên ngành trên địa bàn thị xã đã thống nhất xác định 07 vụ án trọng điểm (vụ Trần Duy Pháp – Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, vụ Nguyễn Hưng, vụ Lê Thị Dương – Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vụ Lê Đăng Trọng Hưng – Trộm cắp tài sản, vụ Phan Trọng Giàu - cố ý gây thương tích, vụ Trần Văn Anh Kiệt – Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vụ Đánh bạc tại Hương Chữ) để tập trung điều tra, truy tố, xét xử nhanh chóng, kịp thời nhằm phục vụ tình hình chính trị địa phương.

## **2. Tình hình tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính:**

Tình hình tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, KDTM và các việc khác trong 06 tháng đầu năm 2023 tăng 37,3 % (99/62 vụ việc) so với cùng kỳ năm 2022. Các tranh chấp phổ biến là tranh chấp về ly hôn, tranh chấp về quyền sử dụng đất và tranh chấp về thừa kế, chia tài sản chung sau ly hôn; tranh chấp hợp đồng tín dụng, yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn.

Không có vụ việc khiếu kiện hành chính. Đối với lĩnh vực này lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo nắm chắc các vụ, việc Toà án thụ lý để có biện pháp đôn đốc giải quyết, đồng thời kiểm sát chặt chẽ quá trình giải quyết của Toà án nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, không để giải quyết kéo dài làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự ở địa phương.

## **3. Tình hình vi phạm trong hoạt động tư pháp:**

Trong 6 tháng đầu năm 2023, các cơ quan tư pháp trên địa bàn thị xã Hương Trà đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật, các vụ việc được tiếp nhận, xử lý kịp thời đảm bảo đúng quy định pháp luật nên không có vi phạm trong hoạt động tư pháp.

# **III. KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM SÁT**

## **1. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự:**

### ***1.1. Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.***

Trong thời gian qua, VKSND thị xã đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo quy định của pháp luật và theo quy chế phối hợp đã ký kết. Hàng tuần tiến hành đối chiếu, rà soát các tin báo tại Cơ quan điều tra, tiến hành họp liên ngành để trao đổi, bàn bạc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và cho ý kiến chỉ đạo trong quá trình giải quyết vụ việc. Do đó các tin báo, tố giác về tội phạm luôn được giải quyết đảm bảo có căn cứ, đúng pháp luật.

Trong 06 tháng đầu năm 2023, đã thụ lý kiểm sát tổng số 71 tin báo (trong đó, số cũ: 08 tin, số mới 61 tin báo, phục hồi 02 tin); đã xử lý 56 tin (khởi tố: 23 tin; không khởi tố: 30; tạm đình chỉ: 01, chuyển tình 02 tin); còn lại 15 tin (quá

hạn 0 tin). Đã kiểm sát chặt chẽ việc tiếp nhận và giải quyết tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của cơ quan có thẩm quyền.

Trong thời gian qua, Viện KSND thị xã Hương Trà đã phối hợp với Đội điều tra tổng hợp Công an thị xã Hương Trà tiến hành phúc tra, hướng dẫn việc chấp hành pháp luật trong công tác tiếp nhận, phân loại tố giác, tin báo về tội phạm tại 09 đơn vị Công an xã, phường: Hương Toàn, Hương Bình, Bình Thành, Bình Tiên, Hương Chũ, Hương Văn, Hương Xuân, Tứ Hạ và Hương Vân.

Đã tiến hành kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm 02 lượt tại Cơ quan điều tra Công an thị xã Hương Trà và Hạt kiểm lâm thị xã Hương Trà, đã ban hành kết luận, kiến nghị.

Qua công tác kiểm sát đã ban hành 04 kiến nghị đối với cơ quan, tổ chức hữu quan nhằm ngăn ngừa và phòng chống tội phạm. Ban hành 02 yêu cầu CQĐT phục hồi tin báo, CQĐT đã phục hồi điều tra xử lý (tăng 02 kiến nghị và 02 yêu cầu so với cùng kỳ năm 2022).

### ***1.2. Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự.***

Trong thời gian qua đã thụ lý kiểm sát điều tra 32 vụ/ 77 bị can, trong đó đã kiểm sát giải quyết 20 vụ/ 40 bị can, còn lại: 12 vụ/ 37 bị can. Tổng số vụ Viện kiểm sát thụ lý truy tố: 15 vụ/ 34 bị can, đã giải quyết: 15 vụ/ 34 bị can, còn lại: 0 vụ/ 0 bị can. Tổng số vụ Viện kiểm sát đã thụ lý kiểm sát xét xử: 23 vụ/ 44 bị cáo, Tòa án đã giải quyết 19 vụ/25 bị cáo, còn lại 04 vụ/ 19 bị cáo.

- **Về xác định án trọng điểm:** 07 vụ/07 bị can

- **Hoạt động ghi âm, ghi hình:** Thực hiện quy định của BLTTHS năm 2015 và thông tư liên tịch số 03/2018, từ ngày 01/01/2020, VKS Hương Trà đã phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an thị xã tiến hành ghi âm, ghi hình có âm thanh đối với tất cả các trường hợp khi tiến hành hỏi cung bị can. Cụ thể, trong thời gian qua VKS đã trực tiếp hỏi cung có ghi hình 04 lượt, tham gia hỏi cung có ghi âm 96 lượt, tham gia hỏi cung có ghi hình 11 lượt.

- Trong thời gian qua, không có vụ án hình sự nào quá hạn điều tra, truy tố, không có trường hợp nào Viện kiểm sát truy tố mà Tòa án tuyên không phạm tội, không có vụ án nào phải đình chỉ điều tra do không cấu thành tội phạm, không có vụ án nào trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung. Công tác xét xử hình sự đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật, kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố đã nghiên cứu kỹ hồ sơ, xây dựng kế hoạch thẩm vấn, chuẩn bị luận tội đảm bảo tính có căn cứ và có sức thuyết phục. Mức án kiểm sát viên đề nghị luôn được Hội đồng xét xử chấp nhận và được dư luận đồng tình, đảm bảo tính răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Đã phối hợp Tòa án nhân dân thị xã tổ chức 07 phiên tòa rút kinh nghiệm (tăng 05 phiên so với cùng kỳ năm 2022), 09 phiên tòa có trình chiếu số hóa hồ sơ (tăng 07 phiên so với cùng kỳ năm 2022) trong đó có

02 phiên tòa trực tuyến giữa 02 điểm cầu TAND thị xã Hương Trà và TAND huyện Phú Lộc, 01 phiên tòa trực tuyến với điểm cầu Nhà tạm giữ và TAND thị xã Hương Trà. Lãnh đạo trực tiếp xét xử 08 phiên tòa.

- Thông qua công tác kiểm sát đã ban hành 05 kiến nghị (03 kiến nghị phòng ngừa, 02 kiến nghị tổng hợp) nhằm ngăn ngừa và phòng chống tội phạm, 02 yêu cầu khởi tố vụ án, hiện CQĐT đã khởi tố để điều tra, xử lý (bằng so với cùng kỳ năm 2022).

- **Xây dựng số hóa hồ sơ án hình sự:** Đã xây dựng số hóa hồ sơ án hình sự 19 phiên tòa đã xét xử, đạt 100%.

## **2. Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật**

- Đã thụ lý kiểm sát tổng số: 104 vụ, 46 việc (DS: 43, HN: 59, KD: 01, PS: 01, VDS: 43, VHC: 03).

- Đã kiểm sát giải quyết 24 vụ, 36 việc (DS: 6, HN: 18, VDS: 36)

- Số vụ việc còn lại: 80 vụ, 10 việc (DS: 37, HN: 41, KD 01, PS 01, VDS: 10)

- Viện kiểm sát kiểm sát 100% các thông báo thụ lý vụ án; kiểm sát việc tuân theo pháp luật kể từ khi thụ lý đến khi bản án, quyết định giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính của Tòa án có hiệu lực pháp. Phối hợp và đôn đốc Tòa án thực hiện đúng pháp luật trong việc gửi các thông báo thụ lý, thông báo những vụ án Viện kiểm sát phải tham gia phiên tòa sơ thẩm, chuyển hồ sơ vụ, việc để Viện kiểm sát tham gia phiên tòa, phiên họp và thực hiện đầy đủ, kịp thời các hoạt động kiểm sát.

- Đối với việc tham gia phiên tòa, phiên họp: Kiểm sát viên đã tham đầy đủ các phiên tòa, phiên họp theo đúng quy định của pháp luật, Kiểm sát viên đơn vị đã tham gia 04 phiên tòa giải quyết vụ án HNGĐ; 01 phiên họp giải quyết việc dân sự và 03 phiên họp áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân. Kiểm sát viên được phân công tham gia phiên tòa, phiên họp đã chủ động nghiên cứu hồ sơ để báo cáo đề xuất với lãnh đạo; kiểm sát chặt chẽ việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký Tòa án và những người tham gia tố tụng khác; xây dựng kế hoạch hỏi và chuẩn bị bài phát biểu đảm bảo đầy đủ, đúng quy định; ý kiến phát biểu về giải quyết vụ việc phù hợp với quyết định của Hội đồng xét xử. Qua công tác kiểm sát đã ban hành 05 kiến nghị (03 kiến nghị phòng ngừa, 02 kiến nghị tổng hợp vi phạm) yêu cầu cơ quan, tổ chức hữu quan khắc phục vi phạm (tăng 03 kiến nghị so với cùng kỳ năm 2022).

- Về xây dựng phiên tòa rút kinh nghiệm: Viện KSND thị xã Hương Trà đã phối hợp với TAND thị xã tổ chức 02 phiên tòa dân sự rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp (tăng 01 phiên so với cùng kỳ năm 2022). Sau khi kết thúc

phiên toà, Lãnh đạo đơn vị đã tiến hành họp đơn vị để rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát án dân sự.

### **3. Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.**

Trong thời gian qua, đã kiểm sát mới 11 trường hợp tạm giữ, 30 trường hợp tạm giam vào nhà tạm giữ, 27 trường hợp có quyết định thi hành án phạt tù, 13 trường hợp có quyết định thi hành án treo, án phạt cải tạo không giam giữ

Đã tiến hành phối hợp với VKSND tỉnh TT Huế TTKS tình hình chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Hương Trà Quý 1/2023; tiến hành trực tiếp kiểm sát 05 lượt về công tác thi hành án hình sự đối với UBND phường Tứ Hạ, phường Hương Xuân, phường Hương Chữ, phường Hương Văn và xã Hương Toàn (Trong đó mời đại diện UBMTTQVN thị xã tham gia 02 lượt), tiến hành trực tiếp kiểm sát 01 lượt đối với Cơ quan THAHS Công an thị xã Hương Trà. Đã tham gia phiên họp xét rút ngắn thời gian thử thách và giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ đối với 23 trường hợp, trong đó 20 trường hợp đủ điều kiện xét rút ngắn thời gian thử thách và 03 trường hợp bị án đủ điều kiện để xét giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ. Trình tự, thủ tục mở phiên họp được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Thông qua công tác kiểm sát đã ban hành 02 kết luận, kiến nghị. Ban hành 02 kiến nghị tổng hợp vi phạm trong công tác thi hành án hình sự, 02 yêu cầu áp giải thi hành án, yêu cầu cơ quan tổ chức có liên quan khắc phục những vi phạm, thiếu sót tồn tại đối với khâu công tác này (tăng 01 kiến nghị tổng hợp so với cùng kỳ năm 2022).

### **4. Công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính:**

- + Tổng số: 313 việc/33.911.483.000
- + Số kết thúc THA: 112 việc/885.726.000.000 đ
- + Số việc chuyển kỳ sau: 201 việc/33.025.757.000 đ

- Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Hương Trà đã kiểm sát chặt chẽ trong công tác thi hành án dân sự, thụ lý vào sổ đầy đủ với các quyết định về thi hành án do Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hương Trà chuyển đến, tất cả các vụ việc đều được lập hồ sơ đầy đủ, chặt chẽ. Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hương Trà kiểm sát chặt chẽ đối với từng hồ sơ vụ việc, trong đó chú trọng kiểm sát các trường hợp hoãn, đình chỉ, trả đơn, cưỡng chế. Lập phiếu kiểm sát và trực tiếp xem hồ sơ tại cơ quan thi hành án, phát hiện vi phạm để đề xuất kiến nghị, yêu cầu. Việc xác minh, phân loại điều kiện thi hành án đầy đủ, đúng thời hạn.

- Đã trực tiếp xác minh 08 việc tại các địa bàn xã, phường (đạt tỷ lệ 10,8% tăng 2% so với cùng kỳ năm 2022). Kết quả xác minh đảm bảo, chưa phát hiện vi phạm.

- Đã tiến hành rà soát việc đủ điều kiện để đề nghị miễn, giảm nghĩa vụ THA, kết quả không có trường hợp nào đủ điều kiện. Đã tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác Thi hành án đối với Chi cục THA dân sự thị xã Hương Trà, đã ban hành kết luận, kiến nghị. Qua công tác kiểm sát đã ban hành 01 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong công tác này (bằng so với cùng kỳ năm 2022).

#### **5. Công tác kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp:**

Công tác tiếp dân tiếp tục được Viện kiểm sát quan tâm, thực hiện có hiệu quả theo quy định của pháp luật. Trong 06 tháng đầu năm 2023, Viện KSND thị xã Hương Trà đã tiếp nhận 05 đơn (giảm 01 đơn so với cùng kỳ) gồm: đơn kiến nghị, phản ánh: 04 đơn; đơn khiếu nại 01 đơn, chuyển cho các cơ quan có thẩm quyền giải quyết: 04 đơn, thông báo chỉ dẫn 01 đơn.

VKSND thị xã Hương Trà đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Hương Trà và Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hương Trà. Kết thúc kiểm sát nhận thấy Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Hương Trà và Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hương Trà đã chấp hành tốt quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và các văn bản hướng dẫn về khiếu nại tố cáo (không có đơn thư khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp). VKSND thị xã Hương Trà đã ban hành Kết luận về việc kiểm sát trực tiếp (tăng 02 lượt so với cùng kỳ).

Ngoài ra, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hương Trà tiến hành rà soát đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp 02 lượt tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Hương Trà và Hạt kiểm lâm thị xã Hương Trà. Kết quả, hai đơn vị trên không tiếp nhận, thụ lý đơn trong thời điểm kiểm sát (tăng 02 lượt so với cùng kỳ).

Việc tiếp nhận đơn, phân loại và vào sổ thụ lý được thực hiện đầy đủ và kịp thời để quản lý và theo dõi việc giải quyết. Hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo được thiết lập và lưu trữ đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Đối với đơn khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp, Viện KSND thị xã Hương không tiếp nhận đơn khiếu nại về tư pháp nào .

#### **6. Công tác khác**

- Số lượt công chức, người lao động hiến máu nhân đạo trong thời gian qua 02 lượt.

- Tổ chức được 03 phiên tòa giả định do chi đoàn Viện – Tòa thực hiện tại trường THCS Hồ Văn Tứ (Hương Văn), trường THCS Nguyễn Xuân Thường và THCS Nguyễn Khánh Toàn (Hương Toàn).

- Phối hợp với CA thị xã Hương Trà tuyên truyền pháp luật về giao thông, ma túy và bạo lực học đường 04 lượt tại trường THPT Hương Trà, trường THCS Hồ Văn Tứ (Hương Văn), trường THCS Nguyễn Xuân Thường và THCS Nguyễn Khánh Toàn (Hương Toàn).

- Đóng góp chương trình xuân tình nguyện 2023 tại TDP 4, Tứ Hạ, Hương Trà, ủng hộ 04 suất quà trị giá 800.000 đ, quỹ mái ấm công đoàn và quỹ công nhân lao động nghèo 375.000 đ.

### **III. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN**

Trong 06 tháng đầu năm 2023, Lãnh đạo VKSND thị xã Hương Trà đã có các biện pháp chỉ đạo quyết liệt các khâu công tác và đạt được những kết quả cao. Đối với những vi phạm đều ban hành kiến nghị kịp thời yêu cầu các cơ quan hữu quan khắc phục nhằm thực hiện đúng và đầy đủ theo quy định của pháp luật. Đến thời điểm hiện tại hầu hết các chỉ tiêu đều đã thực hiện đạt và vượt theo kế hoạch đề ra, chưa xảy ra tồn tại, hạn chế gì.

### **IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 06 THÁNG CUỐI NĂM 2023**

- Phát huy hơn nữa mối quan hệ phối hợp với các ngành liên quan, nhất là các cơ quan tiến hành tố tụng để góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

- Nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Tỷ lệ giải quyết tin báo đạt 90% trở lên.

- Nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự. Đặc biệt tăng cường công tác tham gia hỏi cung bị can, tiến hành ghi âm, ghi hình theo quy định, tiếp tục phối hợp với Tòa án tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, xét xử bằng hình thức trình chiếu số hóa hồ sơ án hình sự, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, không để xảy ra tình trạng án huỷ để điều tra lại, trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng.

- Kiểm sát chặt chẽ các vụ, việc dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật; tăng cường hoạt động kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; kiểm sát thi hành án dân sự; kiểm sát khiếu tố.

- Đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành. Phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; các chỉ tiêu công tác nghiệp vụ của Ngành; Kế hoạch công tác hằng năm của đơn vị đề ra. Tăng cường giáo dục bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ.

### **V. NHỮNG ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:**

1. Đề nghị HĐND thị xã Hương Trà, UBND thị xã Hương Trà có các biện pháp tích cực tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho các tầng lớp nhân dân; góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm có hiệu quả, hạn chế và đẩy lùi vi phạm và tội phạm xảy ra trên địa bàn, đặc biệt là tội phạm trộm cắp

tài sản, tội phạm về ma túy, tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua hình thức số đề, cá độ bóng đá; tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

2. Tăng cường chỉ đạo quản lý, giáo dục các bị án đang chấp hành hình phạt tù cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ cũng như đối tượng thanh thiếu niên mới ra tù hoặc được đặc xá tại các phường, xã; tạo điều kiện tốt nhất để họ tự cải tạo tốt, xóa bỏ mặc cảm, sớm tái hòa nhập cộng đồng; xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm về quản lý, giáo dục, giúp đỡ thanh thiếu niên vi phạm pháp luật hoặc có khả năng vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư. Tổ chức tốt công tác dạy, đào tạo nghề cho thanh niên, tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho số đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân và gia đình có thành tích trong việc phát hiện, điều tra tội phạm.

3. Nhiệm vụ, trách nhiệm của Viện kiểm sát theo các Luật, Bộ luật mới ngày càng rộng, công việc ngày càng nhiều hơn so với trước đây. Bên cạnh đó VKSND còn thực hiện các nhiệm vụ về Cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị, còn có nhiều hoạt động khác để phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong khi đó, nguồn kinh phí được cấp ngày càng hạn hẹp, vì vậy đề nghị Hội đồng nhân dân thị xã Hương Trà quan tâm, hỗ trợ thêm kinh phí hàng năm cho VKSND thị xã Hương Trà.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác kiểm sát 06 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023 của Viện KSND thị xã Hương Trà tại kỳ họp thứ 06 HĐND thị xã Hương Trà khoá VII.

**Nơi nhận:**

- Viện KSND tỉnh;
- Thường vụ Thị uỷ;
- Thường trực HĐND thị xã;
- Ban pháp chế HĐND thị xã;
- Lưu VT.

**VIỆN TRƯỞNG**



**Lê Quang Hòa**